



Nỗi niềm giáo viên mầm non

Những vụ bạo hành trẻ mầm non nghiêm trọng liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây đã làm xôn xao và gây phần nộ trong dư luận. Những câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp cũng như đời sống của giáo viên mầm non đã được đặt ra. Những "con sâu làm rầu nồi canh" đã và đang làm ảnh hưởng rất lớn đến nghề nuôi dạy trẻ. Và có ai biết rằng, những người mẹ thứ hai ấy đang chất chứa và tràn trề như thế nào với cái nghiệp mình đang theo đuổi.



Giáo viên mầm non phải thực sự yêu nghề, quý trẻ mới có thể vượt qua những áp lực của nghề.

Nhìn một cách khách quan, giáo viên mầm non là những người chịu khó, nhẹ nhàng, chu đáo và có trái tim yêu thương con trẻ. Hầu hết các giáo viên mầm non đều đã bên duyên với nghề từ tình yêu con trẻ và tình nguyện trở thành những người mẹ thứ hai của trẻ. Và với nhiều người, họ gắn bó với trẻ và quên đi những niềm vui cho riêng mình. Theo Trường phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình Hà Thị Thu Phương, các trường mầm non đang gặp khó khăn rất lớn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Vì thế, các cô

giáo phải cố gắng hết sức mới chăm lo chu toàn cho trẻ để trẻ phát triển tự nhiên nên áp lực trong công việc không hề nhỏ. Hiện thành phố có 20 trường mầm non công lập, 9 trường mầm non tư thục với gần 10.200 học sinh, 897 cán bộ, giáo viên, trong đó biên chế 163 người, hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội 377 người và tập việc 320 người. Thu nhập của giáo viên còn thấp, chưa tương xứng với

thời gian trên lớp, nhất là giáo viên hợp đồng, với mức lương chỉ từ 2 - 3 triệu đồng/người/tháng. Gắn bó với trẻ từ tờ mờ sáng cho đến tối mịt, một ngày của các giáo viên mầm non là cùng ăn, cùng ngủ, cùng học và cùng chơi với trẻ. Không chỉ đơn thuần là người giữ trẻ, các giáo viên ở bậc học đặc biệt này còn có trách nhiệm dạy dỗ, giáo dục trẻ một cách toàn diện, giúp trẻ

hình thành, phát triển nhân cách ở những năm đầu đời. Công việc vất vả, đòi hỏi sự hy sinh lớn, thế nhưng bên cạnh thu nhập chưa tương xứng, họ - những người thầy đầu đời của trẻ đang phải chịu nhiều áp lực vô hình. Một ngày của giáo viên mầm non bắt đầu từ 6 giờ 30 phút, còn kết thúc từ... và 5 - 6 giờ chiều mới về, có những hôm về muộn hơn khi phụ huynh các con có việc đến đón con. Đối với

(phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) chia sẻ: Là những người trong cuộc, tôi cho rằng những giáo viên mầm non bạo hành trẻ là không thể chấp nhận được. Họ quá hiểu nổi vất vả của việc trông và dạy trẻ nhưng chính họ đã không sẵn sàng tâm lý đón nhận, tự đổ mình đi quá sức chịu đựng của bản thân, không tự làm chủ được hành vi, cảm xúc của mình. Với bản thân, tôi đã được học đạo tạo đúng ngành và hàng năm đều tham gia các lớp tập huấn do Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tổ chức nên luôn đặt trẻ làm trung tâm để hiểu tâm lý lứa tuổi của các bé. Còn theo cô giáo Bùi Thị Bình, giáo viên nhóm lớp 5 tuổi Trường Mầm non Sơn Ca (phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình) thì nghề nào cũng có nỗi khổ riêng nhưng công việc của một giáo viên mầm non thì khổ hơn vì công việc như con mọt, áp lực từ công việc rất lớn. Chúng tôi không chỉ trông mà còn dạy trẻ. Các bậc phụ huynh cứ nghĩ, đến trường có giáo chỉ cần cho trẻ ăn, đi vệ sinh và đi ngủ là xong. Với mỗi buổi học, giáo viên mầm non phải soạn giáo án từ tối hôm trước để dạy cho trẻ những kỹ năng, kiến thức kích thích khả năng nhận thức của trẻ. Mỗi ngày, tôi đến trường từ 6 giờ 30 phút và 5 - 6 giờ chiều mới về, có những hôm về muộn hơn khi phụ huynh các con có việc đến đón con. Đối với

những cô giáo trẻ chưa có gia đình thì việc đó không có vấn đề gì nhưng đối với những chị em có chồng có con, đặc biệt là con nhỏ thì rất vất vả. Cô giáo Đỗ Thị Ngoàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6 (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) cho biết: Phương châm của nhà trường là giáo viên phải là người mẹ thứ hai của trẻ, để trẻ có thể yên tâm coi trường học như chính ngôi nhà của mình. Trong giờ học khi diễn ra hành vi bạo hành trẻ thì người chăm sóc đang rơi vào trạng thái căng thẳng về mặt tâm lý, dẫn đến mất kiểm soát về mặt nhận thức, cảm xúc và hành vi. Họ không nhận thức được hành vi của mình là đúng hay sai và để lại hậu quả như thế nào đối với trẻ. Do đó, việc nuôi dạy trẻ không chỉ cần lương tâm, đạo đức hay coi trẻ như con mình là đủ mà còn cần những kỹ năng sư phạm mầm non. Vì vậy, giáo viên mầm non cần phải được đào tạo đúng chuyên ngành và thường xuyên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn. Không nên đổ dồn những "cơn bão" vào giáo viên mầm non khi những sự việc đáng tiếc vừa qua xảy ra chỉ là những "con sâu làm rầu nồi canh". Tuy nhiên, đây cũng là bài học để các cô giáo không ngừng tự hoàn thiện bản thân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

MINH NGUYỄN

"Vườn táo Bác Hồ"

Vườn táo ở thôn Đông Thành, xã Bình Minh (Kiến Xương) được các cụ cao tuổi trồng mùa xuân năm 1979 từ phong trào hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân thực hiện tết trồng cây của Bác Hồ và kỷ niệm 10 năm Người đi xa. Những thân cây cổ thụ, hình dáng đẹp, những trái táo căng tròn chín mọng và không lông người đã thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức mỗi ngày.

Ông Phùng Huy Dũng, chủ vườn cho biết: Khu vườn rộng gần 1ha được các cụ cao niên trồng hơn 300 gốc táo. Tôi là đời thứ ba trong gia đình trông coi, chăm sóc vườn táo suốt 40 năm qua. Người dân địa phương thường gọi đây là "vườn táo Bác Hồ" vì các bậc cao niên trong làng trồng để nhớ lời dạy của Bác: "Vì lợi ích mười năm trồng cây...".

Mặc dù có thời gian dài vườn táo không cho lợi nhuận kinh tế cao nhưng gia đình ông Dũng vẫn cố gắng duy trì làm kỷ niệm để nhớ công lao và tâm huyết của các cụ cao tuổi. Sau mỗi vụ thu hoạch, ông lại đốt thân, cành và chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh nên toàn bộ các cây táo đều phát triển tốt. Hiện, ngoài giống táo chua truyền thống, ông Dũng thực hiện ghép lai tạo thêm một số giống táo ngọt mới phục vụ khách tham quan.



Ông Dũng thường xuyên kiểm tra, chăm sóc cho những cây táo tươi tốt.

Từ tháng 7 táo ra hoa, đến tháng 10 âm lịch, táo bắt đầu chín. Những quả táo căng tròn chín mọng khiến cả khu vườn thơm mát. Vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, chim chóc các loại lượn bay về đậu, hót véo von làm nao nức cả khu vườn. Khi mặt trời đã lên cao, lũ chim bay đi, vườn táo trở nên tĩnh lặng, trong lành.

Được ngắm những cây táo thân sù sì, dáng uốn lượn độc đáo, nhiều du khách không khỏi trầm trồ khen ngợi. Ông Hoàng Thế Duy khi cho cả gia đình từ Hà Nội về thăm vườn táo chia sẻ: It có nơi nào còn giữ lại được nguyên vẹn vườn cây các cụ của những năm thời bao cấp như ở xã Bình Minh. Thăm khu vườn, chúng tôi nhớ lại lịch sử một thời của đất nước và giáo dục cho con cháu về truyền thống của ông cha, của quê hương, đất nước mình những năm còn gian khổ để lớp trẻ hôm nay trân trọng quá khứ, hiểu được giá trị cuộc sống hôm nay từ đó phấn đấu làm người có ích cho xã hội.

Vào thời điểm này, đến thăm "vườn táo Bác Hồ" ở thôn Đông Thành, xã Bình Minh, du khách được trải nghiệm kỹ thuật làm vườn và thưởng thức những trái táo thơm ngon tự tay ngắt từ cành xuống. Mọi người ăn cũng rất yên tâm khi trực tiếp xem chủ vườn diệt sâu bọ bằng bẫy, bả sinh học mà không dùng bất cứ thứ hóa chất độc hại nào.

Từ khi vườn táo trở thành điểm du lịch sinh thái, mỗi ngày có hơn 100 lượt khách tới thăm; riêng các ngày nghỉ, ngày lễ, tết, nhà vườn đón tiếp khoảng 500 - 600 lượt khách/ngày. Với giá vé tham quan 20.000 đồng/người và khách được thưởng thức táo không giới hạn, trung bình ông Phùng Huy Dũng thu về từ 1,5 - 2 triệu đồng/ngày.

KHẮC QUẢN

Bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất

5 năm qua, cùng với thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng thực hiện tốt công tác hậu cần quân đội, coi đây là mắt xích quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Ngay sau khi chuyển doanh trại sang vị trí mới, Ban CHQS thành phố Thái Bình đã tận dụng quỹ đất quanh đơn vị để quy hoạch, đầu tư, xây dựng mô hình khu tăng gia tập trung gần 3.000m² trồng rau, thả cá, nuôi lợn, gia cầm... Mô hình này vừa cho hiệu quả về kinh tế, cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho bộ đội vừa tạo cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp. Thường tá Lại Nam Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: Không chỉ động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, để công tác hậu cần đi vào nền nếp, chính quy, bảo đảm chất lượng, Ban CHQS thành phố đã tổ chức phát động các phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", "Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt", "Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"; đồng thời, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ chấp hành các chế độ quy



Bếp ăn cơ quan Bộ CHQS tỉnh đạt chuẩn "bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt".

định của đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, từ đó có phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với Ban CHQS thành phố Thái Bình, cơ quan quân sự các huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân

đội làm theo lời Bác Hồ dạy", phát huy tốt ý thức tự lực tự cường. Hàng năm, 100% đơn vị trực thuộc, cán bộ, nhân viên đăng ký việc làm theo Bác về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng vì công việc. Các đơn vị xây dựng mô hình tăng gia sản xuất có hiệu quả, thường xuyên chăm sóc cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, đẩy mạnh tăng gia

sản xuất quanh khu vực doanh trại, bổ sung thực phẩm tươi vào bữa ăn bộ đội từ 1.500 - 2.000 đồng/người/ngày, ăn thêm trong các ngày lễ, tết từ 50.000 - 100.000 đồng/người/ngày. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp được đầu tư xây dựng, sửa chữa khang trang, sạch đẹp. Hiện nay, 100% bếp ăn của Bộ CHQS tỉnh, cơ quan quân sự các huyện, thành phố và các đơn vị

đều đạt chuẩn "bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt". Đến hết quý II/2017, Phòng Hậu cần đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lắp đặt, trang bị đồng bộ 13 bếp lò hơi có khí cho các đơn vị trong toàn lực lượng. Thường tá Đỗ Thanh Dương, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cùng với xây dựng doanh trại chính quy, việc thực hiện các phong trào "Đơn vị quân y 5 tốt", "Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác dạy" được từng đơn vị chú trọng, trong đó tập trung nâng cao và đức người thầy thuốc và công tác khám, điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ. Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 11 loại trang thiết bị y tế mới, hiện đại phục vụ công tác thu dung, cấp cứu, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ. Hàng năm, Bệnh xá tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ, tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 99,6%, không để dịch bệnh xảy ra ở cơ quan, đơn vị và khu vực đóng quân.

TẮT ĐẠT

Chào 2018 - giai điệu truyền cảm hứng

(vtv.vn) Chương trình Chào 2018 - điểm hẹn không thể bỏ qua của nhiều khán giả trong dịp tết dương lịch vừa tung trailer với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ hàng đầu.

Nhiều năm nay, Chào - chương trình nghệ thuật đặc sắc của VTV đã trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua của nhiều khán giả truyền hình trong ngày đầu tiên của năm mới dương lịch. Với sân khấu hoành tráng, âm nhạc đa dạng, quy tụ những giọng ca hàng đầu của Việt Nam, Chào còn thu hút khán giả nhờ câu chuyện âm nhạc mỗi năm một khác. Năm nay, Chào 2018 - giai điệu truyền cảm hứng hy vọng

sẽ trở thành nguồn cảm hứng đầu tiên cho mỗi người trong năm mới 2018. Chào 2018 sẽ gồm những ca khúc trong nước và quốc tế nổi tiếng được thể hiện bởi những ca sĩ tên tuổi nhất tại Việt Nam. Đặc biệt là các ca khúc đều được hoà âm phối khí hoàn toàn mới, chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm rất khác lạ. Khán giả sẽ được gặp gỡ một Thanh Lam lãng động với Giọt nắng bên thềm - ca



Nhiều ca khúc trữ tình sẽ được vang lên trong Chào 2018.

khúc đã đưa tên tuổi chị đến gần hơn với khán giả từ hơn 25 năm trước, một Hồng Nhung da diết, sâu lắng với Đêm nằm mơ phố, một Thu Phương thể hiện

chất phiêu và từng trải trong Yesterday, một Thu Minh sôi động với Chuông gió, một Mỹ Tâm đi cùng với Cô phải em mùa thu Hà Nội, một Tùng Dương đầy

cả tính với I don't want to miss a thing...

Như thường lệ, phần sân khấu Chào 2018 vẫn được phủ phép dưới bàn tay của "phù thủy sân khấu" Phạm Hoàng Nam. Mỗi màn trình diễn là một không gian nghệ thuật, khi giản dị, lúc hoành tráng, nhiều màu sắc nhưng đều phục vụ chung cho chủ đề "Truyền cảm hứng", mang lại niềm cảm hứng, ước mơ được tung bay trong bầu trời đầy hy vọng của một năm sắp tới.

Một điểm độc đáo nữa của Chào 2018 là các câu chuyện truyền cảm hứng mà những phóng viên của VTV mang đến cho khán giả. Đó là câu chuyện về âm nhạc của "tứ quái" The Beatles tại Liverpool, là cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với một nghệ sĩ người

Pháp gốc Việt tại Paris hay câu chuyện tình yêu trong chuyến tàu định mệnh

Titanic mà nhiều người dân New York vẫn nhắc đến... Tất cả sẽ được tiết lộ trong

Chào 2018 được phát sóng lúc 20 giờ 10 phút ngày 1/1/2018 trên kênh VTV1.



Sân khấu của Chào 2018 sẽ trở thành một không gian nghệ thuật.